



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

9 กรกฎาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>การแต่งตั้งโยกย้าย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีการโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขว่า ในช่วงนี้ยังไม่มีมีการโยกย้ายตำแหน่งที่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากในการแต่งตั้งโยกย้ายระดับซี 10 จะไม่ดำเนินการในช่วงที่เป็น ครม.รักษาการ ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติ คือจะต้องรอ ครม.ชุดใหม่ โดยในฐานะปลัดฯ มีอำนาจในการโยกย้ายเฉพาะข้าราชการระดับซี 9 ลงไป ตามวงรอบของปีประมาณ</p>	-
<p><b>โรคไขเลือดออก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยสถานการณ์ไขเลือดออกในไทยรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมากกว่า 2 เท่า เสียชีวิตมากกว่าถึงกว่า 3 เท่า แนะนำหลีกเลี่ยงแวดล้อมในบ้านและรอบบ้าน สิ่งที่ต้องระวังคือ หากเป็นไข้ ไม่ควรซื้อยาประเภทแอสไพรินมารับประทาน เพราะอาจเกิดภาวะ Reye syndrome ที่รุนแรงจนเสียชีวิตได้</p>	-
<p><b>ต้นภูเกิดพื้นที่ปลอดพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, thebetter,hfocus)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรค พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผอ.สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อการสร้างพื้นที่ปลอดโรค ภายใต้วางข้อ ภูเก็ตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแห่งแรกของประเทศไทย เราทำได้ เพื่อหาหรือแนวทางการดำเนินงานการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า หากประสบผลสำเร็จจะเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแห่งแรกของไทย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว โดยภูเก็ตไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์มานานกว่า 4 ปีทุกอำเภอ ทั้งนี้ แนวโน้มโรคพิษสุนัขบ้าในไทยมีจำนวนลดลงต่อเนื่อง ผู้เสียชีวิตน้อยกว่า 5 รายต่อปี ในปีนี้ตั้งแต่ต้นปี-4 ก.ค.พบผู้เสียชีวิตเพียง 3 ราย ที่ระยอง ชลบุรี และสุรินทร์</p>	-
<p><b>ถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และประธานคณะทำงาน Health System Intelligent Unit (HSIU) กล่าวว่า สวรส.ตั้งคณะทำงาน HSIU ประชุมนัดแรก วิเคราะห์ 6 ด้านปัญหาการถ่ายโอน รพ.สต.ไป อบจ. ทั้งการอภิบาลระบบ กำลังคน การเงิน บริการ ยา และข้อมูล หวังทำข้อเสนอเชิงนโยบายช่วยแก้ปัญหาาระบบสุขภาพจากงานวิจัย ซึ่งคณะทำงาน HSIU เป็นอีกกลไกที่จะช่วยสนับสนุนให้การทำงานด้านวิชาการสามารถตอบโจทย์ในหลายเรื่องที่ยังไม่มีข้อยุติ เชื่อว่าผู้บริหารหลายหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน เช่น อบจ. สธ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้องการคำตอบทางวิชาการ เพื่อนำไปพิจารณาปรับแก้ในจุดที่ยังเป็นข้อบกพร่องให้สมบูรณ์มากที่สุด</p>	-
<p><b>ไมโครเวฟกับความเสียหายมะเร็ง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thainews, linetoday)</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ อันตรายจากการทานอาหารอุ่นไมโครเวฟ ทำให้เกิดโรคมะเร็งหรือไม่ โดยระบุว่า คลื่นไมโครเวฟไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์และไม่ตกค้างในอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันแน่ชัดว่าการอุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟจะเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคควรระมัดระวังอันตรายจากการใช้เตาอบไมโครเวฟในด้านอื่น ๆ เช่น การใช้ความร้อนและระยะเวลาให้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร ตลอดจนเลือกใช้ภาชนะชนิดที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับเตาไมโครเวฟได้ เป็นต้น</p>	-
<p><b>กรมสุขภาพจิตแนะ เครียดกต1323</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ชี้ปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ และความขัดแย้งในครอบครัว ทำเครียดพุ่ง แนะนำปรึกษาครอบครัว หรือถ้าไม่มี ปรึกษานักจิตวิทยา กต 1323</p>	-
<p><b>เด็กไทยป่วยซึมเศร้าเพิ่มขึ้น</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ch7</p> <p>- ผศ.จิตรา ดุษฎีเมธา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เผยคนไทยป่วยซึมเศร้ามากขึ้น พบได้ตั้งแต่อายุยังน้อย จาก 3 ปัจจัย คือ 1.ความ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผิดปกติของการหลังสารเคมีในสมอง ส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางอารมณ์ 2.ควบคุมความรู้สึกของตนเองไม่ได้ มีภูมิด้านทานทางใจต่ำ คิดมาก อ่อนไหวกับทุกเรื่อง จะเป็นตัวกระตุ้นให้รู้สึกแค้น และ3.สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะแรงกดดันจากโซเชียลมีเดีย เช่น การส่งข้อความกระทบกระทั่ง, การบูลลี่, ถูกทำร้ายความรู้สึกบ่อย ๆ ทั้งนี้ ข้อมูลกรมสุขภาพจิตระบุว่า คนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป เป็นโรคซึมเศร้าถึง 1.5 ล้านคน เข้าถึงการรักษาเพียงร้อยละ 28 การรักษามีทั้งรักษาทางจิตใจ หรือใช้ยาปรับสมดุลเคมีภายในสมอง แต่วิธีที่ดีที่สุดคือให้ผู้ป่วยปรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปรับความคิด และพฤติกรรมแง่ลบที่มีต่อตัวเอง</p>	
<p><b>โรคละเมอแสบ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, tnthailand, linetoday)  - เพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์ข้อความระบุถึงโรคละเมอแสบ (Sleep Texting) ว่า สาเหตุมาจากการใช้มือถือเยอะเกินไปจนสมองไปจดจ่ออยู่กับมือถือตลอดเวลา แม้นอนหลับเมื่อมีเสียงข้อความเข้า สมองก็จะปลุกร่างกายที่หลับไหลให้อยู่ในสภาวะละเมอ กดส่งข้อความไปแบบอัตโนมัติ อาการนี้อยู่ในกลุ่มของภาวะละเมอ (parasomnias) ซึ่งเป็นความผิดปกติด้านการนอนชนิดหนึ่ง มีผลกระทบต่อสุขภาพ เพราะจะนอนหลับไม่สนิทเต็มที่ ทำให้พักผ่อนไม่พอ ระบบการทำงานของร่างกายไม่ดี ทำให้สะสมความเครียด เสี่ยงเป็นโรคอ้วน ฝันร้าย และนำไปหมีมือถือ ปิดเสียง เพื่อให้นอนหลับเต็มอิ่ม ได้ฟื้นฟูสุขภาพ</p>	
<p><b>กินบะหมี่กิ่งสำเร็จรูปทุกวัน ระวังโซเดียมสูง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (pptvhd36, linetoday)  - สำนักโภชนาการ ได้ให้ข้อมูลว่า การกินบะหมี่กิ่งสำเร็จรูปวันละ 1 ห่อ รวมทั้งนมอื่นเติมน้ำปลาไปอีก อาจทำให้ร่างกายได้รับโซเดียมเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดคือไม่เกินวันละ 2,000 มิลลิกรัม เมื่อสะสมไปนานๆ ส่งผลให้ร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณมาก ร่างกายไม่สามารถกำจัดเกลือและน้ำส่วนเกินในร่างกาย เกิดการคั่งของเกลือและน้ำในอวัยวะต่าง ๆ ทำให้แขน ขา บวม เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น หัวใจทำงานหนักขึ้น ทำให้เกิดหัวใจโตและหัวใจวายได้ในที่สุด</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ผู้จัดการ  - ตามที่ได้มีการบอกต่อข้อมูลในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องตรวจสอบสิทธิเกี่ยวกับ สปสช. ได้ทางไลน์ check-sith นั้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย สปสช. พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและชี้แจงว่า สปสช. ไม่เคยมีการจัดทำเอกสารดังกล่าว เป็นการแอบอ้างหน่วยงานรัฐเพื่อหลอกลวงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน โดย สปสช. ได้มีการประสานไปยังบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ระงับการใช้งาน Line @check-sith แล้ว พร้อมกันนี้ทางสำนักกฎหมาย สปสช. ยังได้เตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างดังกล่าว</p>	
<p><b>บุรีไฟฟ้</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(แนวหน้า รายงานพิเศษ) เว็บไซต์แนวหน้า  - ถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องเปลี่ยนไปใช้มาตรการอื่นที่จะปกป้องเด็กและเยาวชนจากการเข้าถึงบุรีไฟฟ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการแบนบุรีไฟฟ้ โดยการห้ามนำเข้าและจำหน่าย ซึ่งตลอด 8 ปีที่ผ่านมาไม่ได้ผล พร้อมอ้างถึงนโยบายของบางพรรคการเมืองที่เสนอควบคุมบุรีไฟฟ้ให้ถูกกฎหมาย ณะว่าการควบคุมที่ดีคือการสร้างสมดุลที่เหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์และความเสี่ยงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในสังคม ทั้งผู้ที่สูบและไม่สูบบุหรี่ รวมถึงรับฟังความเห็นและพิจารณาโดยอิงจากหลักฐานและเหตุผล เพื่อให้การควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด</p>	
<p><b>มิติใหม่ถ่ายโอน รพ.สต.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, hfocus)  - นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง รองผอ.สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สธ. กล่าวในงาน เวที "สานพลัง สร้างนวัตกรรม สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน" ปี 2566 จัดโดย สสส. ว่า มิติใหม่ของการถ่ายโอน รพ.สต. ไปที่ อบจ. ในความดูแลของท้องถิ่น คือการมี Community care บริการที่ใกล้บ้าน ที่สามารถเข้าถึงได้ เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ยกย่องการดูแลรักษาด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมช่วยในการเข้าถึงการรักษา เมื่อมีการถ่ายโอนจะต้องมีการแบ่งหน้าที่ถึงบทบาทองค์กรท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมทำงานพัฒนาแผนสุขภาพอย่างเป็นระบบ เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพชุมชนอย่างสูงสุด  นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า การถ่ายโอน รพ.สต. เป็นสิ่งที่องค์กรต่าง ๆ ทั้งด้านสุขภาพ สาธารณสุข อบท. จะต้องร่วมมือ สานพลังให้เกิดหน่วยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่น ผลักดันให้เกิดนโยบายขับเคลื่อนงานตั้งแต่ระดับพื้นที่ บูรณาการส่วนต่าง ๆ นำไปสู่นโยบายภาครัฐที่ยั่งยืน</p>	
<p><b>โรงเรียนเบทาหวานวิทยา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด  -นพ.สมศักดิ์ ประภักดิ์ ภาควิชา ผอ.รพ.ปากช่องนานา เผยถึงการจัดตั้งโรงเรียนเบทาหวานวิทยา ว่าเป็นไปตามนโยบายของ นพ.สุผล ตติยนิพนธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นแนวทางการควบคุมโรคเบทาหวานให้แก่ประชาชน มีทีมแพทย์พยาบาลหมุนเวียนประจำ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาล ขณะนี้โรงเรียนเบทาหวานวิทยา เปิดแล้วที่ รพ.สต.วังไทร อ.ปากช่อง และจะขยายผลใน รพ.สต.ทุกตำบล</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>รถการแพทย์ฉุกเฉินไม่พอให้บริการ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เรื่ออากาศเอก นพ.อัฉริยะ แผงมา เลขาธิการ สผฉ, เปิดงาน ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 7 ว่า การมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพจะช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินได้ประมาณปีละ 9,000-12,000 คน พบว่า การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินยังมีจำนวนครั้งน้อยกว่าครึ่งของความ ต้องการที่แท้จริง หากเพิ่มจำนวนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินให้มากขึ้น จะมีผลทำให้จำนวนครั้งการให้บริการผู้ป่วยวิกฤตและเร่งด่วนเพิ่มขึ้นด้วย จึงต้องเร่งดำเนินการเพิ่มจำนวนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานทุกระดับของภาคีเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</p>	
<p><b>WHO จับตา "ไข้เลือดออกโครเมีย-คองโก"</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สปริงนิวส์, thaiPBS)</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี เผยแพร่ข้อมูลการรับมือกับโรคไข้เลือดออกโครเมีย-คองโก กับการระบาดในอัฟกานิสถาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรคติดต่อที่องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญและจัดให้เป็น 1 ใน 10 โรคติดต่อไวรัส ที่มีศักยภาพจะแพร่ระบาดไปทั่วโลก เนื่องจากพบการระบาดถี่ขึ้นในช่วงปี 2564-2566 ทั้งนี้ ไข้เลือดออกโครเมีย-คองโก เป็นไวรัสที่มีเห็บเป็นพาหะ มีอัตราการเสียชีวิต 10-40% ติดต่อผ่านการกัดของเห็บ หรือผ่านการสัมผัสกับเลือด หรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อ ขณะนี้ยังไม่พบการระบาดในไทย</p>	-